

หมาก – ปริญ ร่วมงาน “The Mall Shopping Center Travel & Adventure”



นาที่นี้กระแสการท่องเที่ยวแบบผจญภัยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ล่าสุด เดอะมอลล์ ซ้อปปี้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตรีเพชรวชิษฐเชลล์ จำกัด จัดงาน “The Mall Shopping Center Travel & Adventure” เปิดมุมมองใหม่ ไลฟ์สไตล์สายเที่ยว ที่รวบรวมสินค้า และอุปกรณ์การท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบตอบสนองความต้องการของผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยไว้ได้มากที่สุด โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณฉันทันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คุณวรลักษณ์ ตูลาภรณ์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณหมาก – ปริญ สุภารัตน์ ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ – 4 ตุลาคม 2560 ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ

สำหรับงาน “The Mall Shopping Center Travel & Adventure” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้เนรมิตร บริเวณแกรนด์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ให้กลายเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมสไตล์แอดเวนเจอร์ครบวงจร อาทิ การปีนหน้าผาจำลองวัดใจความสูงกว่า 5 เมตร, การกระโดดหน้าผา, คิด้ส์ แอดเวนเจอร์ โซน, สินค้า และอุปกรณ์การท่องเที่ยว ตลอดจนแพ็คเก็จท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษอีกมากมาย ตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปิด ชุด Let’s go out : Travel & Adventure พร้อมเปิดตัวพระเอกหนุ่ม คุณหมาก – ปริญ สุภารัตน์ ที่มาโชว์การปีนหน้าผาจำลองความสูง 5 เมตรเป็นครั้งแรก และยังมาร่วมแชร์ถึงความชอบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในแบบฉบับของตัวเอง โดยได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ว่า

คุณหมาก – ปริญ สุภารัตน์ กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกยินดี และตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมงาน The Mall Shopping Center Travel & Adventure ซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่และน่าสนใจ เพราะภายในงานได้รวบรวมกิจกรรมสไตล์แอดเวนเจอร์สุดท้าทาย รวมถึงสินค้า และอุปกรณ์การท่องเที่ยว ตลอดจนแพ็คเก็จท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างแท้จริง ล่าสุดได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษของธรรมชาติ มาเรียกได้ว่าเป็นความงดงามที่หาจากไหนไม่ได้จริงๆ โดยศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่, ที่พัก, การเดินทาง, ตลอดจนอาหาร และวัฒนธรรม จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ ไลฟ์สไตล์สายเที่ยว ได้ตั้งแต่วันที่ถึง 4 ตุลาคม 2560 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ ครับ”